



บริษัท เอ็กสตราพลัส ทราเวล จำกัด

TAT License*11/07860

100/2 ซอยราษฎร์พัฒนา 14 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

Tel: 0-29173489-90 Fax: 0-2917-3478 Hotline: 085-088-9928

Email: extraplustravel@gmail.com www.extraplustravel.com Skype:na1971@hotmail.com



SPECIAL Busan Daegu SKI

เกาหลี 5 วัน กุมภาพันธ์ 16

เริ่ม 16,900

หอดอยพูซาน หมู่บ้านมาซูปีชู ซานโดริหีดัมซอน สะพานแขวนเพชร
เมืองท่าพูซาน เล่นสกีสโนว์ ตลาดปลา วัดทะเลแอดงยงกุงซา
เมืองแดกู สวนสนุก E-World ตึก 83 สวนกรีนเฮาส์สโตรอเบอร์รี่

เซอร์ไพรส์ล่าสุด หน้าหนาว...ชวนคุณไปห่มหนาวอบหิมะ ช่วง Winter

พาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เที่ยวเมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประดูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ สถานที่จัดงานภาพยนตร์นานาชาติ เทศกาลเล่นสกีสโนว์สกีรีสอร์ทแห่งเดียวทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี ตลาดปลาที่ใหญ่สุด นมัสการวัดแห่งทะเลตะวันออก " แอดงยงกุงซา " หอดอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน หมู่บ้านมาซูปีชู ซานโดริหีดัมซอน สะพานแขวนดวงอัน หรือ สะพานเพชร เที่ยวเมืองใหญ่อันดับสามของเกาหลี อุตสาหกรรมทอผ้า ศูนย์การค้าพีชสมุนไพร โรงงานชั้นนำ " เมืองแดกู " เขาพลังงชาที่ตั้งวัดดองฮวาซา สวนกรีนเฮาส์สโตรอเบอร์รี่ สวนสนุก E-World พิเศษสุด ๆ นำท่านขึ้นลิฟท์ภายในตึก 83 ทาวเวอร์ ช้อปปิ้งย่านบริเวณดงซองโนะ

Special Busan Daegu SKI เกาหลี 5 วัน พิเศษ กุมภาพันธ์ 16

จำนวนวัน	เริ่มต้น (บาท)	เดินทาง	สายการบิน	กรุ๊ปคณะ
5 วัน	16,900	กุมภาพันธ์ 16	Estar Jet (ZE)	25 ท่านต่อคณะ
วันเดินทาง	5 วัน 3 คืน (พัก 1 คืน @ เมืองพูซาน + พัก 2 คืน @ เมืองแดกู) ระดับ 3 ดาวเกาหลี			
รถโค้ช	บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจำนวนของผู้โดยสาร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นั่ง			
อาหาร	อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่ำ@ห้องอาหารท้องถิ่น 6 มื้อ ฟรี ! น้ำแร่ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด			
มัคคุเทศก์	ชำนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง <i>ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการท่องเที่ยวเกาหลี</i> www.visitkorea.co.kr			
เที่ยวบิน	ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ			

(ที่นั่งจำกัด ในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อน ได้สิทธิ์ก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว)

สายการบิน	BKK-ICN	เวลาออก	เวลาถึง	ICN-BKK	เวลาออก	เวลาถึง
Estar* Jet (ZE)	ZE922	2320	0630	ZE921	1830	2220

Itinerary **Special Busan Daegu** เกาหลี 5 วัน พิเศษเดือนกุมภาพันธ์ 16

จำนวนวัน	เริ่มต้น (บาท)	เดินทาง	สายการบิน	กรุ๊ปคณะ
5 วัน	16,900	กุมภาพันธ์ 16	Estar Jet (ZE)	25 ท่านต่อคณะ

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร จะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)

วัน	รายการท่องเที่ยว	B	L	D
วันแรก	สนามบินสุวรรณภูมิ	-	-	-
วันที่สอง	สนามบินนานาชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน (ถูกขนานนามว่า หมู่บ้านมาซูปี ชูซาน ไตรีนีคัมซอน) – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ ที่ Eden Valley Resort – เมืองแดกู (พัก 2 คืน)	-	X	X
วันที่สาม	เมืองแดกู – ภูเขาพัลกงซานและวัดคองฮวาซา – สวนกรีนเฮาส์สตาร์เบอร์รี่ – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง - สวนสนุก E-World พิเศษสุดๆ นำท่านขึ้นลิฟท์ภายในตึก 83 ทาวเวอร์ และเพลิดเพลินโพสต์ถ่ายภาพกับภาพวาดสามมิติ Magic Art – แวะช้อปปิ้งย่านบริเวณดงซองโนะ – โรงแรม	X	X	X
วันที่สี่	เมืองปูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี – นมัสการวัดแห่งทะเลตะวันออก "แสดงขงกุงซา" วัดที่อ้อมทั้งบุญอ้อมทั้งใจกับการขอพรมากมายและธรรมชาติของชายทะเลที่สวยงาม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine – ถ้ารูปคู่ หอคอยปูซาน ณ สวนสาธารณะขงคูซาน (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์) – แวะตลาดปลาซาลกาชิ - แวะย่านเซ็นเตอร์พ้อยปูซาน ที่ตั้งของ PIFF สแควร์ (Busan International Film Festival) – พักเมืองปูซาน 1 คืน	X	X	X
วันที่ห้า	เมืองปูซาน - ศูนย์ช็อกเก็ตนามู – คิวตรีฟรี – ผ่านชมสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – Lotte Dong Busan แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่ำกว่า 550 ร้านค้า – สนามบินนานาชาติปูซาน – กรุงเทพฯ	X	X	-

DAY	วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ	เช้า	กลางวัน	เย็นหรือค่ำ
1	เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม	-	-	-

ค่า	หน้าเคาน์เตอร์	สายการบิน	ใกล้ประตูทางเข้า
(นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้า ก่อนเครื่องออก) พร้อมทั้งขึ้น 4 ผู้โดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข M	Estar* Jet (ZE)	หมายเลข 5-6

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสนุกสนานกว่าที่เคย กับผู้ชำนาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการขูเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล

ทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

ข้อแนะนำ

- หากท่านมีปัญหาร้านอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า
- **ห้าม** นำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
- เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริการช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋าขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้) ควรจัดสัมภาระให้มีน้ำหนักไม่เกิน 10-20 กก. ต่อชิ้น สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 7 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
- กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
- ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
- สนามบินสุวรรณภูมิ “ไม่มีบริการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง” กรุณาอยู่ที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก
- นำเสื้อแจ็คเก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนำ : นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีฤทธิ์ทำให้อ่อนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมีแอลกอฮอล์ และดื่มน้ำมากๆ)

* ตัวสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ชื่อแบบใช้ชีวิต RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยสารโดยระบบสายการบิน *

สายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มึที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตัวเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

พร้อมเดินทาง ! การเช็คอินตัวเดินทางที่เคาน์เตอร์สายการบิน เจื่อนใจ

- เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง (90) นาที ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้รับไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มี การคืนเงินค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว
- ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
- ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
- สำหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือ เอกสารการแจ้งเข้าแจ้งออก หรือ เอกสารด้านการทำงาน Work Permit
- กระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา
- หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
- หากสายการบินเห็นสมควรไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดในการแพทย์ และ/หรือ หากสายการบินเห็นสมควรไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่าน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น

DAY วันที่สอง สนามบินนานาชาติปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

เช้า

กลางวัน

เย็นหรือค่ำ

2

เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ชม.

-

X

X

<p>ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Estar* Jet (ZE) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) บนเครื่องบิน มีบริการ Air Cafe เป็นการขาย อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยว ที่ชาวเกาหลีนิยมกัน</p>		
เช้า	<p>ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชพา ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนของจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาว กว่า 4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร</p>	<p>PUS Landing Bus (ประมาณ 2 ชั่วโมง)</p>
เช้า	<p>ทางด่วนขอบริการท่านบนรถด่วน ด้วยเมนูอาหารเช้าแบบเกาหลีแท้ๆ ชุดข้าวห่อสาหร่าย+นมกล้วย</p>	
เช้า	<p>หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่า “ซาโตรินี “ หรือ “มาซูปีซู “ ไปพิสูจน์กัน) หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสัน สดใสของแต่ละบ้านที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกันปรับแต่งหมู่บ้าน จนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา (ต้องเดินกันหน่อย นะ)</p>	
เที่ยง	<p>เมนูบาร์บีกิวไฟหรือบลูกิกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลปี้ โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคั้นจิ้ง และเครื่องปรุงรสต่าง ๆ มานำมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม เวลทาน นำมาอย่างขลุกขลิกกับซูปบลูกิกิบนกะทะแบนพร้อมผัก กะหล่ำและเส้นจันท์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำซัน เพื่อเป็นน้ำซูปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและ เครื่องเคียงต่าง ๆ ประจำวันคู่โต๊ะ</p>	
บ่าย	<p>เทศกาลเล่นสกีสโนว์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่างๆ กระจ่าลิฟท์ ทางรี สอร์ทยังมีบริการกีฬาในร่มชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ซูเปอร์มาร์เก็ตไว้คอยบริการ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลก ใหม่ที่นี่ (ราคาอุปกรณ์เช่าโดยประมาณ)</p> <ol style="list-style-type: none"> อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 45,000 วอนต่อเซต (รวมค่าไม้สกี กระดานเลื่อน และรองเท้าสกี) กระจ่าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 50,000 วอนต่อท่าน <p>เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ็กเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและ ฝึกรูปการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสิ่งสำคัญ (หมายเหตุ... ปริมาณของหิมะและการ เปิดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ)</p>	



หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน



เทศกาลเล่นสกีสโนว์



เมนูบาร์บีกิวไฟหรือบลูกิกิ



เทศกาลเล่นสกีสโนว์



เมนูอันดงจิมทัก

Daegu

2 NIGHT HOTEL

คำ	เมนูอันดงจิมทัก หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง (เมืองอันดงเป็นหนึ่งในร่องรอยสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็นชุมทรัพย์ที่มีค่าของประเพณีลัทธิขงจื้อ) อาหารจานนี้ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง...บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านอันดงในสมัยราชวงศ์โชซอน อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจันทร์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ เค็มๆ หอมๆ จากพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม็กกี้ Ganjang รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็นการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี
คำ	หลังจบรายการท่องเที่ยว คำคืนนี้...ขอส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก
คำ	ทางเข้าเช็คอินที่พัก Daegu 2 คืน ณ โรงแรม Hotel Daegu (3ดาว เกาหลี) หรือเทียบเท่า

DAY	วันที่สาม ชมเมืองแดกู เป็นพื้นที่นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลี	เช้า	กลางวัน	เย็นหรือค่ำ
3		X	X	-
เช้า	อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ที่ ห้องอาหารโรงแรม			
เช้า	<p>เขาพัลลงซาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาพัลลงซาน ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกูเป็นที่อกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลลงซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะภูเขามีสถลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาถูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับหินและป่าไม้ที่หนาแน่น จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและจะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี <i>(ไม่รวมค่ากระเช้าเคเบิลคาร์ขึ้นจุดชมวิว)</i></p> <p>ไม่ไกลกันเป็นที่ตั้งของ วัดดองฮวาซา (Donghwasa Temple) วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่ยังหลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย เจดีย์หินสามชั้น ในปีกด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรจนะ (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธรูปบนก้อนหินทำให้วัดนี้มีค่ายิ่ง</p>			
เช้า	<p>สวนกรีนเฮาส์สตอร์เบอร์รี่ พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตอร์เบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยังสามารถรู้ได้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนรับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชมสตอร์เบอร์รี่ท่านเป็นที่ระลึก (จำนวนเก็บขึ้นอยู่กับผลผลิตในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไปได้)</p>			
เที่ยง	<p>ลิ้มลอง! เมนูบิบิมพับหรือข้าวคลุกหรือข้าวผัดหม้อดิน เวลารับประทานอาหารเกาหลีจะคลุกส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในหม้อให้เข้ากัน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการยอดเยี่ยมของชาวเกาหลี เพราะความเชื่อและความหมาย พร้อมบริการเครื่องเคียง และ ทานคู่หม้อไฟ</p>			



เขาค้อถองซาน



สวนกรีนเฮ้าท์สตอร์เบอร์รี่



สวนสนุก E-WORLD



ช้อปปิ้งย่านบริเวณดงของโนะ



เมนูบิบบิมพับหรือข้าวผัดหม้อดิน

บ่าย	ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง ให้ท่านเลือกซื้อocosmeticsหลากหลายี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางผสมสมุนไพร @ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง Cosmetic
บ่าย	สวนสนุก E-WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ เครื่องเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “สกายจัม” หรือเรียกว่า “ หอสูง ” ให้โคดัดใจทำทลายความกล้าด้วย ยังมีเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตลยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆเก็บเป็นที่ระลึก พิเศษสุดๆ นำท่านขึ้นลิฟท์ภายในตึก 83 ทาวเวอร์ (83 Tower) ที่ความสูง 202 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแดกู เพื่อชมวิวพาโนรามา 360 องศาของเมืองแดกู สนุกสนานกับการถ่ายรูปสามมิติที่ Magic Art ซึ่งเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตา ซึ่งเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมร่วมกับผลงานเหล่านี้ได้อย่างสนุกสนาน ผู้ชมสามารถโพสต์ทำถ่ายรูปคู่กับภาพวาดต่างๆ พิเศษสุด!!! ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 29 ก.พ. 2016 ท่านจะได้ชมความงามของการประดับตกแต่ง ดอกกุหลาบไฟ LED กว่า 100,000 ดอก
เย็น	ช้อปปิ้งย่านบริเวณดงของโนะ แวะช้อปปิ้งย่านขายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ให้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอ้อม และอื่น ๆ มากมาย บริเวณดงของ
ค่ำ	อิสระอาหารค่ำเพื่อความคุ้มค่า ! ในการช้อปปิ้ง
ค่ำ	หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านกลับเข้าที่พัก

DAY	วันที่สี่ เดินทางจากเมืองแดกู ลู่เมื่อท่านอันดับหนึ่ง “ เมืองพูซาน “	เช้า	กลางวัน	เย็นหรือค่ำ
4		X	X	X
เช้า	อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ที่ ห้องอาหารโรงแรม และ คืนห้องพัก			

เช้า	<p>ศูนย์โสมเกาหลี พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีได้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครใคร่ที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพลังกำลังโดยรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกัน โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง</p>
เช้า	<p>วัดแฮดองยงกุงซา (Haedong Yonggungsa temple) ก่อตั้งขึ้น ในปี 1376 โดยสร้างอยู่บน โขดหินริมทะเล มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แต่งแต้มโดยจิตรกรฝีมือเอก ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูคล้ายกับนิทานเรื่องมังกรที่ฝังไว้ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการบูชาไม่ขาดสาย ทำบุญขอพรกับรูปปั้น 12 นักษัตร ผ่านซุ้มประตูมังกรทองผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้น ไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มองและเกลียวน้ำวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิ่งโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ความมั่งคั่งขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดแสดง ขงกุงซา และภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร่ำรวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ.....</p>
เที่ยง	<p>เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังนสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุงเสริมสุขภาพ เสริมฟันทันละ 1 ตัว ในหม้อดิน</p>



วัดแฮดองยงกุงซา

เมนูไก่ตุ๋นโสม

ศูนย์โสมเกาหลี และ Red Pine

สวนสาธารณะยงดูซาน+หอคอยพูซาน

เมนูบาบิวี่ย่างคาลบิลด์ไต้เกาหลี

บ่าย	<p>ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขมันคอเลสเตอรอล หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคลปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กก. แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง</p>
บ่าย	<p>สวนสาธารณะยงดูซาน+ถ้ำรูปคู่ที่หอคอยพูซาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118 ม. เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพของเมืองและถ้ำอากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นประเทศญี่ปุ่น</p>

	ได้ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักบรรยายผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล ยี ชุน ซิน วีรบุรุษของเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการ ใช้เรือรบพิเศษที่เรียกว่า โคนุกซอน หรือเรือเต่า ศัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว และแฉะผ่านตลาดปลาชากาลชิ ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา (คำบรรยายที่ขึ้นสู่จุดชมวิวยามค่ำคืน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)
บ่าย	ตลาดปลาชากาลชิ สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก
บ่าย	ย่านเซ็นเตอร์พ้อยพูซาน ไกลๆ เป็นที่ตั้งของ PIFF (Busan International Film Festival) สเตจัวร์ สถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเป็นสถานที่คาราโอเกะที่ได้รับความนิยมในแต่ละปีได้ประทับใจรอยมือไว้เป็นที่ระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยู่โดยทั่วไป เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม ลิ้มลองอาหารว่างเกาหลี และ ช้อปปิ้งสินค้าสุดชิค
ค่ำ	บุฟเฟ่ต์อร่อยล้ำ !!! เมนูบาบิควิปิ้งย่างคาลบิลสไตล์เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว ไม่ว่าจะเป็นแบบคิมมัน แบบสันคอ แบบสามชั้นแบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง
ค่ำ	พักเมืองพูซาน 1 คืน ณ โรงแรม Busan Hotel (ระดับ 3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า

DAY	วันที่ห้า กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ	เช้า	กลางวัน	เย็นหรือค่ำ
5		X	X	-
เช้า	อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ที่ ห้องอาหารโรงแรม และ คืนห้องพัก			
เช้า	ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต ! “ ฮ็อกเก็ตนามู ” ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเก็ตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกัน โรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ นูห์รี สารตกค้างจากอาหารและยา			
เช้า	คิตตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ คิตตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีล็อตเต้หรือชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย			
เที่ยง	เมนูหมูทอดซุบกเก็ตคชนมปัง เลิฟพร้อมผักนึ่ง อันแสนชวนรับประทาน			



ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู



สะพานกวังอัน หรือ สะพานเพฮร



Lotte Dong Busan

บ่าย	ผ่านชมสะพานกวังอัน หรือ สะพานเพฮร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 กม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็น
------	--

	สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003 จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านบาท สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือออร์ซ เกาะชื่อดัง Oryukdo Island เกาะ Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill ยามค่ำคืนสะพานแห่งนี้ สว่างไสวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก
ป้าย	แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอำลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ซ็อกโกเก็ดหิน ซิเรียลซ็อกโก กระจุกม้าเจจู โด ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ซาโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ปโปโร (ป๊อปปี้เกาหลี) ซินรามง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา Ddung เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
ป้าย	Lotte Dong Busan แหล่งช้อปปิ้งที่มีความหลากหลายทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ดังแฟชั่นต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสำอาง และยังมีร้านขายของเล่นสำหรับเด็ก เช่นร้านขายเลโก้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าพิเศษที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคาถูก ตอบสนองความต้องการของลูกค้า Lotte Dong Busan แห่งนี้ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 550 ร้านค้า
เย็น	ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เดินทาง เห็นฟ้ากลับกรุงเทพฯ (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) บนเครื่องบิน มีบริการ Air Cafe เป็นการขาย อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยว ที่ชาวเกาหลีนิยมกัน
ค่า	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

** รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง

ผู้จัดขอสงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทาง

- คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
- เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
- คำวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) (5) รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ 1 รูป
 - ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิการออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด

Price & Conditions **Special Busan Daegu SKI** เกาหลี 5 วัน พิเศษภูมิภาค 16

จำนวนวัน	เริ่มต้น (บาท)	เดินทาง	สายการบิน	กรุ๊ปคณะ
5 วัน	16,900	ภูมิภาคพันธ์ 16	Estar Jet (ZE)	25 ท่านต่อคณะ

- เดินทางขั้นต่ำปกติ 25 ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจำกัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว)
- หากต่ำกว่ากำหนด และ ผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
- ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค)

- ** ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 14/01/15**
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน

ในกรณีที่ไมใช้ตัวกรุ๊ปแต่ต้องการจองทัวร์ หรือ ซื้อจอยตัวกรุ๊ปราคาพิเศษ โปรดโทรเช็ค

หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ (หากที่นั่งในวันที่ต้องการ “ว่างและยืนยัน “)

เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นำรถเข็นเด็กหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จัด เรากำหนดถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง

ผู้ทุพพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็กับทางสายการบินและผู้ให้บริการ เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้ เช่น น้ำยา เข็มฉีดยา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ

สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็กับทางสายการบินและผู้ให้บริการ โดยทั่วไป

-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน

-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และกำกับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วัน นับจากเที่ยวบินขาออกที่กำหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่กำหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน

-อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน

หรือดาวโหลดหน้าเว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทั่วไป

Departure กุมภาพันธ์ 2016

เช็คอิน	วันออกเดินทาง		วันเดินทางกลับ			ราคา/ท่าน (บาท)	ห้องเดี่ยว+	หมายเหตุ	
	วัน	เดือน	วัน	เดือน	วัน				
วันพฤหัสบดี	04	กุมภาพันธ์	16	08	กุมภาพันธ์	16	18,900	7,000	
วันศุกร์	05	กุมภาพันธ์	16	09	กุมภาพันธ์	16	18,900	7,000	
วันเสาร์	06	กุมภาพันธ์	16	10	กุมภาพันธ์	16	18,900	7,000	
วันอาทิตย์	07	กุมภาพันธ์	16	11	กุมภาพันธ์	16	18,900	7,000	
วันเสาร์	13	กุมภาพันธ์	16	17	กุมภาพันธ์	16	16,900	7,000	
วันพุธ	17	กุมภาพันธ์	16	21	กุมภาพันธ์	16	17,900	7,000	

เนื่องจากทางผู้จัดการท่องเที่ยวภาคพื้นดินที่ประเทศเกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากทางสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปเที่ยววัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ทางผู้จัดการท่องเที่ยวภาคพื้นดินที่ประเทศเกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (3,500 บาท) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)

อัตราค่าบริการ

ตามรายการ: ค่าตัวเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - พูซาน - กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ (ตามวันเวลาที่ระบุในตัว)

รวม	<p>เครื่องบิน) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานที่ + ค่ารถนำเที่ยว + ค่าผู้นำทัวร์หรือไกด์จากเกาหลี อำนวยความสะดวก + สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 7 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว หรือการฉกฉวยทรัพย์สินหรือถูกทำร้ายร่างกาย)</p> <p>โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะให้อยู่ในระดับเดียวกัน ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง</p> <p>รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room หรือ Family Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน บางเมืองห้องจะเป็นแบบพื้นเมือง (Ondol) บางเมือง ห้องมีขนาดกะทัดรัด ไม่มีอ่างอาบน้ำ บางเมือง ห้องกว้าง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ช่วงการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักนอกเมืองตามความเหมาะสม</p> <p>เมนูอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบิน แต่ละสายการบิน การจราจรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง</p>
ราคาค่าบริการ ไม่รวม	<p>ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ที่วีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าชั่งกรีด</p> <p>ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท่านละ 30,000 วอน หรือ 900 บาท (ตลอดการเที่ยว 5 วัน) ค่าสัมภาระที่เกินขึ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดาวหรือต่างชาติ ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</p> <p>เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความเสี่ยงของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้น มีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม ซึ่งมีความคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ค่าเช่าเสียหายและสูญหายอันเกิดกับกระเป๋าเดินทางและสิ่งของอื่น และซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม โดยจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู้จัก ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่ทางผู้จัดจัดให้ เพื่อความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก</p>
เงื่อนไขการจอง	<p>มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือเที่ยวบินเหมาลำ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยปกติจะต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วันล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)</p> <p>หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คนาคารถกรุณาชำระการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว</p>
	<p>ในการสำรองที่นั่งและการสั่งซื้อในระบบสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสปอร์ต วันหมดอายุ (โดยเซ็นชื่อ และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด) หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปอร์ตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด</p>

และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัวหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

ในกรณีที่เกิดเหตุใด ๆ จนทำให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน

การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

การยกเลิกการจอง

1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟกซ์หรืออีเมลล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น
❖ โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันจักรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
 - 2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
 - 3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
 - 4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
- (การเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพคเกจทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรา

- จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่อัฒครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตัวเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน **ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกห้องเที่ยวเอง 300 USD** (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) **หมายเหตุ** หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลกลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
- การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้เคียงมากที่สุด
- ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อกองจลาจล การปฏิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน (ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น ขอให้ทราบว่า ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
- ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาะสมกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทำที่สื่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประกันอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น
- ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติดนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
- การข้อบ่งชี้การเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งข้อบ่งชี้คนไทยชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปข้อบ่งชี้ยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการซื้อของท่าน
- กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสียหายของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด